

สารพันปัญหา? สารน่ารู้

ชัย เสดเดอร์ chai.n@thairath.co.th

■ ปัญหาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ เรียน สารพันปัญหาฯ

ปัจจุบันปรากฏเหตุการณ์ชัดว่า มีคณะผู้ก่อเหตุความไม่สงบภาคใต้สร้างความปั่นป่วนให้กับบ้านเมือง อาจมีการชุมนุมต่อต้านรัฐที่เชื่อมโยงเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรเร่งแก้ปัญหาให้จบ ประชาชนจะได้สบายใจ

ที่สำคัญ รัฐบาลควรประสานขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านให้ร่วมมือกันจริงจัง เชื่อว่าปัญหาแก้ไขไม่ยาก พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้รับการพัฒนาให้เจริญ ก่อสร้างถนน 6-8 เลน สร้างนิคมอุตสาหกรรม มีงาน มีเงินให้เลี้ยงครอบครัวกัน ไม่ใช่เป็นอีกสาเหตุของการรวมตัวก่อเหตุเป็นเรื่องที่รัฐบาลควรทำ

อย่างไรก็ตาม ขอให้รัฐบาล “ลุงตู่” พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ช่วยกรุณาสร้างขวัญกำลังใจให้กับบรรดาทหาร ตำรวจด้วยการขยายอายุการเกษียณราชการจาก 60 ปี เป็น 70 ปี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คนที่ทำงานเสี่ยงชีวิต รวมทั้งต้องมีเรื่องเกียรติยศ ให้ยศตอบแทนผู้เกษียณ และดูแลครอบครัว

แกนนำรัฐบาลทั้งสามท่านเคยเป็นทหารมาแล้ว ได้โปรดเห็นใจในความเสี่ยงต่อชีวิตของทหาร ตำรวจด้วย.

สยามศักดิ์ ห่วงประเทศ

ตอบ คุณสยามศักดิ์

วันนี้ปัญหาความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้น เป็นโอกาสที่ดีในเรื่องการพัฒนาการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ อีกสาเหตุของปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้น

เรื่องนี้เคยมีโอกาสดูคุยกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม ตั้งแต่สมัยเป็น ผบ.ทบ. ก็เห็นว่าท่านเข้าใจปัญหาในพื้นที่ที่มีหลายมิติ เชื่อมโยง ซับซ้อน ทำให้บางครั้งการบริหารจัดการจะใช้อารมณ์ความรู้สึก

เกลียร์ชายแดนใต้สงบเพิ่มการพัฒนาฝากรบ.ดูแล
จนท. ชื่นชมคนดี มีน้ำใจจิง กิจกรรมมูลนิธิ
รามาศิวร์คอลเลกชันใหม่-งานรวมพลสัตว์เลี้ยง

ของกระแสวิกขมเข้าไปดำเนินการไม่ได้
สำหรับเรื่องการดูแลเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติ
คงไม่อยากเกินไปสำหรับผู้นำอดีตนายทหารจะจัดให้
ชัย เสดเดอร์

■ คนดียังมีอยู่ในสังคมไทย เรียน สารพันปัญหาฯ

เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มี.ค.ที่ผ่านมา ได้เดินทางเพื่อปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างขึ้นเขาบริเวณมวกเหล็กกรดเกิดขัดข้องในระบบเกียร์ ไม่สามารถสตาร์ทรถต่อได้ รถต้องจอดตายกลางถนน ระบบทุกอย่างลို့กหมด

โชคดีมีคนเดินทางผ่านมาช่วย คือคุณธน-สาร สิทธิธาดา ทราบภายหลังว่าเป็น ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสระบุรีลงมายืนโบกรถกลางแดดที่ร้อนมากในเวลาที่เที่ยง และตามรอยกมมายกเข้ากรุงเทพฯ และยังขับรถไปส่งถึงจุดหมายปลายทางโดยไม่ยอมรับน้ำใจจากผมเลย จึงอยากชื่นชมความดีของ ผอ.แขวงทางหลวงท่านนี้ให้ทุกคนรู้.

อภิศักดิ์ วิวิทย์วิทยาวงศ์ องค์กรสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

ตอบ คุณอภิศักดิ์
น้ำใจคนไทยไม่มีเหือดแห้งยังเป็นข้าราชการแสดงออกให้เห็นอย่างนี้ ยิ่งเป็นตัวอย่างที่ดีในสังคม

ก็ต้องขอร่วมชื่นชมชื่นใจไปด้วย!
ชัย เสดเดอร์

■ กิจกรรมกุศลจากมูลนิธิ รามาศิวร์คอลเลกชันใหม่-งานรวมพลสัตว์เลี้ยง

กิจกรรมข่าว มูลนิธิรามาศิวร์ฯ ร่วมกับศิลปินนักวาดภาพ “นัส” พิษณุญาณ์ โอสถเจริญ-ผล ชวนส่งต่อธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ด้วยการอุดหนุนของที่ระลึกคอลเลกชัน LOVE PEACE ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากสถานการณ์ปัจจุบัน “LOVE” สื่อถึงความรักแก่ตนเองและ “PEACE” คือความสงบสุขภายในใจ



การออกแบบได้ดึงเทคโนโลยี AR มาผสมผสานและดาวน์โหลดแอปฯ Artivive มองดูหลายผ่านแอปฯ นี้ได้

สำหรับของที่ระลึกคอลเลกชัน LOVE PEACE ประกอบด้วย เซตกระเป๋าลูกโลก ร้อน อาทิ กระเป๋า หน้ากากอนามัย ผ้าพันคอ ร่มกันแดด กระบอกน้ำสแตนเลส สมุด โน้ต และเสื้อยืดราคาเริ่มต้น 69-399 เทียบ!

ทั้งนี้ ทางมูลนิธิรามาศิวร์ฯ นำคอลเลกชัน LOVE PEACE ไปออกบูธรับบริจาคที่งาน Heart Craft & Garden Market วันที่ 25-28 มี.ค. นี้ ที่หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว หรือที่จุดจำหน่ายของที่ระลึกมูลนิธิรามาศิวร์ฯ

สั่งซื้อออนไลน์ที่ www.ramafoundation.or.th โทร.0-2201-2222

“เพ็ท วาไรตี้ ปีที่ 10” มหกรรมรวมพลสัตว์เลี้ยง ที่ทางอิมแพ็คร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยงไทย และเพอร์เฟค คอม-



พาเนี่ยน กรุ๊ป จัดงาน “สมาร์ทฮาร์ท พรีเมชั่นด์ ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็ท วาไรตี้ เอ็กซ์พोज์ชัน” โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ทั้งการประกวดโชว์ความสามารถสัตว์เลี้ยง ตรวจสอบสุขภาพ เลือกซื้อปลิ้นค้าราคาพิเศษ บริการต่างๆจากร้านค้า สถานพยาบาลสัตว์กว่า 150 บูธ

งานนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-28 มี.ค.นี้ ที่อาคาร 8 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดตามความเคลื่อนไหวของงานได้ที่ www.pet-variety.com หรือ facebook.com/PetVariety

ชัย เฮดเดอร์

chai.n@thairath.co.th